
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ยนืยัน ไมม่กีารน าสต็อกยางพาราจากโครงการพัฒนา

ศักยภาพสถาบันเกษตรกรไปขาย แตผ่ลักดันใหม้กีารใชใ้นประเทศมากขึน้ พรอ้มเรง่รัดน า
ยางพาราไปแปรรปูใชใ้นประเทศ 
 

นายธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย หรอื ก.ย.ท. กลา่วชีแ้จงหลังพรรค
ประชาธปัิตยไ์ดย้ืน่หนังสอืถงึนายกรัฐมนตรเีสนอ 4 แนวทางในการแกปั้ญหาราคายางพารา 
โดยยนืยันวา่รัฐบาลมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะไมม่กีารน ายางพาราในสต็อกจากโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรทีม่อียูก่วา่แสนตันไปขาย แตจ่ะมกีารผลักดันใชใ้นประเทศมากขึน้ 
ลา่สดุความตอ้งการใชย้างพาราของ 10 หน่วยงานรัฐ ในชว่ง 3 เดอืนนีอ้ยูท่ี ่20,000 ตัน คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 19 ของการใชย้างในสต็อกทีม่อียู ่สว่นในปีงบประมาณ 2561 อยูร่ะหวา่งรวบรวม
ตัวเลขปรมิาณความตอ้งการใช ้ซึง่คาดวา่จะเพยีงพอหรอืมากกวา่สต็อกทีม่อียู ่/ นอกจากนีย้ ้า
วา่ไดเ้รง่รัดน ายางพาราไปแปรรปูเพือ่น าไปใชใ้นประเทศ อาท ิสนามเด็กเลน่ สนามฟตุซอล 
โครงการยางลอ้ประชารัฐและถนนยางดนิซเีมนต ์

ขณะทีก่ารเรยีกรอ้งให ้ก.ย.ท. จัดตัง้บรษัิทจ ากัด หรอื บรษัิทมหาชน จ ากัด เพือ่ประกอบ
ธรุกจิเกีย่วกับยางพารา ป้องกันไมใ่หม้กีารตัง้ราคาซือ้ขายโดยแสวงหาผลก าไรเกนิควรจากผูซ้ ือ้
นัน้ ผูว้า่การ ก.ย.ท. กลา่ววา่ ตัง้แตว่นัที ่20 กันยายน 2559 คณะกรรมการ ก.ย.ท. ไดเ้ห็นชอบ
จัดตัง้หน่วยธรุกจิ ด าเนนิการซือ้ขายยาง โดยรวบรวมวตัถดุบิยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางท่ัวประเทศ เพือ่แปรรปูและขายใหก้ับผูซ้ ือ้ยางทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง
ขอค าแนะน าจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ หรอื สคร. เพือ่จดทะเบยีนจัดตัง้
เป็นบรษัิทลกู / สว่นการประสานความรว่มมอืกับกลุม่ประเทศผูผ้ลติยาง ทัง้มาเลเซยีและ
อนิโดนเีซยี ไดม้กีารประสานความรว่มมอืตลอดเวลา โดยในวนัที ่5-7 กรกฎาคมนีจ้ะเดนิทางไป
ประเทศมาเลเซยี เพือ่ประชมุเจา้หนา้ทีร่ะดับสงูในการเรง่รัดใหม้กีารประชมุระดับรัฐมนตรใีห ้
เกดิขึน้โดยเร็ว เพือ่ก าหนดมาตรการดา้นยางพารารว่มกัน อาท ิขอ้ตกลงเรือ่งการจ ากัดการ
สง่ออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





 

  



 

  





 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

ไม่น่ิงนอนใจ !!! ชาวสวนยางพารา ฟัง "นายกลุงตู่" ยกเร่ืองนีเ้ป็นวาระส าคัญ

ที่ต้องเกิดความยั่งยืน 

รัฐบาลลุยแก้ปัญหาราคายางตกต ่า ช้ีต้องท าทั้งระบบไม่มุ่งเฉพาะที่ปลายทาง พร้อมขอบคุณข้อเสนอจากทุกฝ่าย แนะกลุ่มการเมือง เกษตรกร 
และประชาชน ผนึกก าลงัร่วมกนัก้าวข้ามวงจรแบบเก่า ๆ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณข้อเสนอแนะจากกลุ่มการเมืองและเกษตรกรชาวสวนยางเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต ่าในช่วงนี ้โดยย า้ว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจและยกเร่ืองนีเ้ป็นวาระส าคญัที่ต้องท าให้เกดิความยัง่ยนืด้วยการแก้ไขทั้งระบบ ไม่ใช่
แก้กนัที่ปลายทางคอื การให้เงนิอุดหนุนอย่างเดยีวเหมือนที่ผ่านมา 

“ในแต่ละปีราคายางพาราปรับตัวขึน้ลงตามปัจจัยแวดล้อม แม้ว่าราคายางพาราในเดอืน พ.ค. – มิ.ย. 60 จะมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจะพบว่าอยู่ในระดบัที่สูงขึน้ โดยที่ผ่านมาจนถึงขณะนีรั้ฐบาลได้ออกมาตรการหลายอย่างเพือ่สร้างความยัง่ยนืให้แก่
ราคายาง คอื ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งหน่วยธุรกจิของการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางและบังคบัใช้กฎหมายควบคุมยาง” 

ปัจจุบันหน่วยงานรัฐมีความต้องการใช้ยางรวมกนัประมาณ 20,000 ตันหรือราวร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้ยางในสต็อกที่มีอยู่ ซ่ึงจะช่วยให้
ผลผลติถูกน าไปใช้ ขณะเดยีวกนัรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยธุรกจิ (Business Unit) ของการยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการเชิงพาณชิย์ที่มี
ความคล่องตัว เพือ่รับซื้อผลผลติยาง จัดหาตลาดทั้งผลผลติยางและไม้ยางโลจิสติกส์ จัดหาเงนิทุนและสวสัดกิารให้แก่เกษตรกร โดยมีแผนจะ
จัดตั้งเป็นบริษทัจ ากดัที่ชัดเจนต่อไป 

นอกจากนี ้ยงัมีการจัดตั้งบริษทัร่วมทุนกบัอนิโดนีเซียและมาเลเซียร่วมกนัก าหนดมาตรการทางการตลาดที่ช่วยควบคุมราคายางในแต่ละช่วง 
ประสานกบัผู้ส่งออกระดบัโลกเพือ่จัดท าข้อตกลงเร่ืองการจ ากดัการส่งออก ป้องกนัการตัดราคากนัเอง โดยประเทศไทยจะเร่งรัดให้มีการประชุม
ระดบัรัฐมนตรี 3 ประเทศ เพือ่แก้ไขปัญหาให้ส าเร็จโดยเร็ว  

ส่วนเร่ืองใหม่ที่ได้ด าเนินการ คอื การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยทั้ง 5 ราย และการยางแห่ง
ประเทศไทยได้ร่วมสมทบเงนิรวม 1,200 ล้านบาท เพือ่รับซ้ือยางทั้งในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และตลาดกลางในประเทศ ช่วยรักษา
เสถียรภาพราคายาง ตลอดจนการบังคบัใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง อย่างเข้มงวดและจริงจัง เช่น การควบคุมการส่งออก และตรวจสต๊อกยาง เป็นต้น 

“นายกฯ ขอให้กลุ่มการเมือง เกษตรกร และประชาชน ปรับเปลีย่นวธีิคดิด้วยการมองไปข้างหน้า ผนึกก าลงัร่วมกนัแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามวงจร
แบบเก่า ๆ ด้วยการยกให้เป็นภาระของรัฐบาลแต่เพยีงฝ่ายเดยีว” 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ) 

 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยันรัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในราชการ น าในสต๊อก

กว่าแสนตันไปท า แต่เพิ่งมีชงใช้แค่ 20% เผย กยท.จัดตั้งหน่วยธุรกิจ เล็งผุดบริษัทลูก ระบุอีก 2 ชาติเห็นพ้อง

ก าหนดมาตรการตลาด เตรียมบินถกเร่งรัดประชุมที่มาเลย์ หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เข้ม 

พ.ร.บ.ควบคุมยาง 

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงข้อเรียกร้องของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ยื่นหนังสือให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ าว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐโดยประกาศให้น า

ยางพาราในสต๊อกจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ

สร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ยังคงอยู่จากการประมูลยางประมาณ 104,000 ตัน มาใช้ใน

ประเทศ โดยให้หน่วยงานรัฐ เสนอโครงการต่างๆ ที่จะน ายางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้

มี 10 หน่วยงานที่เสนอความต้องการใช้ยางพารามาแล้ว รวมประมาณ 20,000 ตัน หรือร้อยละ 20 % ของ

การใช้ยางในสต๊อกที่มีอยู่ และยังมีหลายหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณปี 2560 ไว้ ก็สามารถน ายางพาราในสต๊อก

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมากท่ีสุดได้ ทั้งนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดท า

โครงการต่างๆ น าร่องที่จะน ายางพาราไปใช้ได้ ทั้งการจัดท าสนามเด็กเล่น ปูพื้นจากยางพารา สนามฟุตซอล 

โครงการยางล้อประชารัฐ และอ่ืนๆ อีกหลายโครงการ 

นายออมสิน กล่าวด้วยว่า ส าหรับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของการยางแห่งประเทศไทย กยท.



ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในเรื่องการจัดตั้งหน่วยธุรกิจตาม 

มาตรา 49 (2) ซ่ึง กยท. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นโดย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยการ

ผลิต ตลาดยางทั้งผลผลิตยางและไม้ยางโลจิสติกส์ การจัดหาเงินทุนรวมถึงสวัสดิการให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้  

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวกว่าการบริหารจัดการทั่วไป ในขณะเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การ

แยกตัวเป็นบริษัท จ ากัด ซึ่งหน่วยธุรกิจนี้ได้ด าเนินการธุรกิจการค้าขายยางพารามาระยะหนึ่งแล้ว โดยการรับ

ซื้อผลิตผลยาง จากกลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เพ่ือน าส่งโรงงานทั้ง 6 โรงงานของ กยท.  

"อย่างไรก็ตาม กยท. ได้พูดคุยและขอค าแนะน าจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือ

ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทลูก เพื่อที่จะด าเนินการให้เกิดความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน 

และได้มีการตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือที่จะด าเนินการธุรกิจในนามบริษัทจ ากัดให้ชัดเจน ทั้งนี้หาก

ผ่านความเห็นชอบของคณะท างานของ สคร. แล้ว กยท.จะน าเสนอต่อ ครม. เพ่ือผ่านความเห็นชอบต่อไป"

นายออมสิน กล่าว 

นายออมสิน กล่าวต่อว่า ในเรื่องมาตรการด้านการสร้างเสถียรภาพราคายาง มาตรการระหว่างประเทศ  ไทยมี

บริษัทร่วมทุนกับ 3 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ กยท. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกลยุทธ์

การตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) ที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา ก็เห็นร่วมกันที่จะเร่งก าหนดมาตรการทาง

การตลาด ที่มีต่อสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน เช่น ข้อตกลงเรื่องการจ ากัดการส่งออก จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 – 7 ก.ค.นี้ ตนจะเดินทางไปประชุม

เจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่ประเทศมาเลเซีย จะหารือเพ่ือเร่งรัดให้จัดการประชุมในระดับรัฐมนตรี เนื่องจากประเทศ

ไทยได้รับผลกระทบจากการผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา และจะใช้มาตรการความร่วมมือของทั้ง 3 

ประเทศให้เร็วขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม 3 ประเทศเห็นว่ายังมีปัจจัยที่จะท าให้ราคายางพาราสูงขึ้นได้ และแม้ว่าช่วงที่ผ่าน

มาราคายางพาราจะต่ า แต่หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็ยังถือว่าราคาเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง

เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ทั้ง 5 

ราย รวมทั้ง กยท.ลงเงินร่วมกันรายละ 200 ล้านบาท รวม 1,200 ล้านบาท ด าเนินการซื้อยางท้ังในตลาด

ล่วงหน้าต่างประเทศ และตลาดกลางในประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางและเห็นว่าจะน า พ.ร.บ.ควบคุม

ยางมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเข้มงวดจริงจังต่อไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยัน ไม่มีการน าสต็อกยางพารา 
จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรไปขาย 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยัน ไม่มีการน าสต็อกยางพาราจากโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรไปขาย แต่ผลักดันให้มีการใช้ในประเทศมากข้ึน พร้อมเร่งรัดน ายางพาราไปแปรรูปใช้ใน
ประเทศ 
 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ ก.ย.ท. กล่าวชี้แจงหลังพรรคประชาธิปัตย์
ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอ 4 แนวทางในการแก้ปัญหาราคายางพารา โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบาย
ชัดเจนที่จะไม่มีการน ายางพาราในสต็อกจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรที่มีอยู่กว่าแสนตันไป
ขาย แต่จะมีการผลักดันใช้ในประเทศมากขึ้น ล่าสุดความต้องการใช้ยางพาราของ 10 หน่วยงานรัฐ ในช่วง 3 
เดือนนี้อยู่ที่ 20,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของการใช้ยางในสต็อกที่มีอยู่ ส่วนในปีงบประมาณ 2561 
อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขปริมาณความต้องการใช้ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอหรือมากกว่าสต็อกท่ีมีอยู่ / นอกจากนี้
ย้ าว่าได้เร่งรัดน ายางพาราไปแปรรูปเพื่อน าไปใช้ในประเทศ อาทิ สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล โครงการยางล้อ
ประชารัฐและถนนยางดินซีเมนต์ 

ขณะที่การเรียกร้องให้ ก.ย.ท. จัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ยางพารา ป้องกันไม่ให้มีการตั้งราคาซื้อขายโดยแสวงหาผลก าไรเกินควรจากผู้ซื้อนั้น ผู้ว่าการ ก.ย.ท. กล่าวว่า 
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 คณะกรรมการ ก.ย.ท. ได้เห็นชอบจัดตั้งหน่วยธุรกิจ ด าเนินการซื้อขายยาง โดย
รวบรวมวัตถุดิบยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เพ่ือแปรรูปและขายให้กับผู้ซื้อยางทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอค าแนะน าจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. 
เพ่ือจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทลูก / ส่วนการประสานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง ทั้งมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ได้มีการประสานความร่วมมือตลอดเวลา โดยในวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการเร่งรัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีให้เกิดข้ึนโดยเร็ว เพื่อ
ก าหนดมาตรการด้านยางพาราร่วมกัน อาทิ ข้อตกลงเรื่องการจ ากัดการส่งออก 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


